

## CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN

### HỘI NGHỊ TỌA ĐÀM TRAO ĐỔI TRỰC TIẾP VỚI CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ, LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP VỀ HỆ SINH THÁI TẬN DỤNG CÁC FTA, TRONG ĐÓ CÓ HIỆP ĐỊNH EVFTA, TRONG LĨNH VỰC NÔNG SẢN (TẬP TRUNG NGÀNH ĐIỀU) TẠI TỈNH BÌNH PHƯỚC”.

Thời gian: 8h30 đến 12h00, ngày 09/10/2024

Thời gian	Nội dung	Người/đơn vị trình bày
8:00 – 8:30	Đăng ký đại biểu	Ban tổ chức
8:30 – 8:40	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Sở Công Thương tỉnh Bình Phước
<b>PHIÊN 1</b>	<b>TRÌNH BÀY XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ</b>	
8:40 – 8:50	Phát biểu chào mừng	Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Phước
8:50 – 9:10	Sơ kết 9 tháng đầu năm và định hướng các tháng cuối năm 2024, tập trung sâu vào: + Đánh giá về việc tận dụng các FTA của ngành điều tại các thị trường CPTPP, EU và UK; + Đánh giá những vấn đề tồn tại của ngành điều của Bình Phước.	Lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Bình Phước; Hội Điều Bình Phước
9:10 – 9:40	Những vấn đề tồn tại trong việc trồng/sản xuất/chế biến/xuất khẩu điều của Việt Nam sang thị trường đối tác FTA (tập trung vào các thị trường CPTPP, EU và UK)	Đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
9:40 – 10:30	Giới thiệu về Đề án Hệ sinh thái tận dụng các FTA. Đặt vấn đề, nêu ra cách thức, lộ trình xây dựng và lợi ích đem lại, tiêu chí tham gia từ việc xây dựng, vận hành Hệ sinh thái tận dụng các FTA.	Đại diện Bộ Công Thương.
10:30 – 10:45	Nghỉ giải lao	
<b>PHIÊN 2</b>	<b>THẢO LUẬN VÀ THỐNG NHẤT KẾ HOẠCH XỬ LÝ CÁC VẤN ĐỀ</b>	
10:45 – 11:45	Điều phối viên đặt vấn đề về một số nhóm nội dung cần thảo luận liên quan tới Hệ sinh thái tận dụng các FTA bao gồm: 1. Mô hình Hệ sinh thái tận dụng các FTA được trình bày đã xử lý được các vấn đề tồn tại của ngành điều hay chưa? 2. Nếu Mô hình Hệ sinh thái này được thiết lập thì quý Doanh nghiệp/Cơ quan/Hiệp hội có sẵn sàng tham gia hay không? 3. Trên cơ sở đó, đề nghị chia sẻ ý kiến về việc các lợi ích nêu ra đã đáp ứng được kỳ vọng của quý Doanh nghiệp/Hiệp hội tham gia Hệ sinh thái hay chưa, có cần sửa đổi hoặc bổ sung gì không? 4. Đồng thời, đề nghị chia sẻ ý kiến về các Tiêu chí để tham gia	- Lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Bình Phước; - Đại diện Bộ Công Thương; - Đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; - Đại diện Hiệp hội Điều Việt Nam - - Đại diện Hiệp hội

	<p>Hệ sinh thái đã được nêu ra đã phù hợp hay chưa, có cần sửa đổi hoặc bổ sung gì không?</p> <p>5. Cuối cùng, đề nghị chia sẻ ý kiến về Lộ trình, Cách thức kết nối, xây dựng, vận hành Hệ sinh thái đã được nêu ra đã phù hợp/khả thi hay chưa, có cần điều chỉnh gì hay không?</p> <p>Đại diện các Hiệp hội, Doanh nghiệp điều/ngân hàng/tư vấn/logistics... cùng tập trung thảo luận về các nội dung nêu trên.</p> <p>Đại diện Bộ Công Thương, các Cơ quan quản lý địa phương cùng tham gia trao đổi, giải đáp, thảo luận về các vấn đề tương ứng.</p>	<p>Ngân hàng Việt Nam;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đại diện Viện Tony Blair vì sự thay đổi toàn cầu;</li> <li>- Đại diện các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn;</li> <li>- Lãnh đạo các Doanh nghiệp /ngân hàng / tư vấn / logistics, ...</li> </ul>
11:45 – 12:00	<p>Trên cơ sở đó, đại diện của Bộ Công Thương và Sở Công Thương tỉnh Bình Phước sẽ đóng góp ý kiến và thống nhất xây dựng và nội dung dự kiến của Kế hoạch vận hành Hệ sinh thái tận dụng FTA cho ngành điều để triển khai thực hiện sau Hội nghị tọa đàm.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Bình Phước;</li> <li>- Đại diện Bộ Công Thương;</li> </ul>
12:00	Kết thúc	